

สารพันปัญหา

ของชาติมีการศึกษาสูงๆ แต่ท่านมีนโยบายแบบนี้ด้วยหรือและทุกสถาบันเขาเป็นแบบนี้ไหม ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ น่าจะมีการเห็นใจหรือจะถ่มม้อล้วยกันบ้าง เพื่อนคิดดิ้น

สื่อนักหา ข้อใจเรื่องการ โหด มหาวิทยาลัย โหนแล้ว

หลายคนต้องทิ้งเรียนกลางคัน บางคนต้องดรอปไว้ เพราะหาเงินไม่ทัน บวบางคนต้องตกงานอย่างกะทันหัน ถึงกับร้องไห้ที่ต้อทั้งการเรียน เงินค่าปรับของแต่ละวัน และค่าธรรมเนียมธนาคารวันๆหนึ่งคงไม่ใช่น้อย เพราะดูแลหลายร้อยคน ลองคิดดูซิว่าจะเงินเท่าไร ถ้าเลยกำหนดหลายวัน การปรับก็จะสูงขึ้น.

ผู้เกือบด้อยโอกาส
ตอบ "ผู้เกือบด้อยโอกาส"

ปัญหาของคุณนี้รู้สึกว่าจะไม่เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาสมัครคิด ปรีศนายนทุกถล อย่างแน่นอน เพราะราชภัฏสวนสุนันทาเป็นของรัฐบัล คงไม่ต้องทำการทำอะไรที่โหดร้ายแบบนี้

วางจากจัดการเรื่องระ สองมาดูเรื่องนี้บ้างเถิดท่านรัฐมนตรี.

อีอีดี เทอร์โบ

■ ความไม่โปร่งใส
เรียน คุณอีอีดี เทอร์โบ ที่นับถือ

ผมเพิ่งเปิดทางใจขอเรื่องหมกมุ่นกับที่รับสมัครงานและข่าวสารความปิงไม่ปิงมีทั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ได้

รับสมัครเจ้าหน้าที่-พนักงาน และอาจารย์ไปแล้ว โดยสถานที่ที่รับสมัครอันเป็นสำนักงานชั่วคราวที่เชียงราย ตำแหน่งที่ผมได้สมัครนั้นเป็นตำแหน่งงานบริหารงานบุคลากร โดยรับวุฒิปริญญาตรีทั้งหมด อายุไม่เกิน 60 ปี รับทั้งหมด 20 ตำแหน่ง แยกเป็นฝ่ายต่างๆไปเท่าที่สังเกตจากผู้สมัครบางคนก็ค่อนข้างจะมีอายุเยอะ ราว 50 ปี ขึ้นไปก็มี 20 กว่า 30 กว่าๆ 40-กว่าๆก็มี ดูรายละเอียดต่างๆ แล้วไม่เห็นมีการสอบ, ไม่มีวันที่สอบ วิชาที่สอบ แม้แต่สอบสัมภาษณ์จึงคิดว่าทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคงจะไปคัดเลือกจากใบสมัครและหลักฐานที่ใช้สมัครเท่านั้น ปัญหาค้างคาใจมันจึงเกิดขึ้นดังนี้ครับ-

1. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากอะไร, มีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหน, สามารถตรวจสอบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารได้ที่ไหน, รายชื่อผู้ที่ดำเนินการประเมิน-คัดเลือกบอกผ่านทางสื่อมวลชนได้ไหม

2. มหาวิทยาลัยจะเปิดทำการได้เต็มรูปแบบเมื่อไหร่, ไม่เห็นมีข้อมูลข่าวสารเลยทางเว็บไซด์ หรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบรัฐแล้วอิสระจนไม่ต้องให้ข้อมูลใดๆ

รู้สึกผิดปรกติในเรื่องนี้มาก, อยากให้ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงชี้แจงผ่านคุณเดี๋นี่ด้วย, แม้จะเข้าใจถึงการเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ, แต่การก้าวเดินในก้าวแรก ควรเปิดเผยถึงระบบ, วิธีการก้าว, และเป้าหมายสำคัญที่สุดคือรายชื่อของผู้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานต่างๆ เพื่อความน่าเชื่อถือ, ความโปร่งใส

ผู้เฝ้าคอยผล

ตอบ "ผู้เฝ้าคอยฯ"

การรับสมัครงานหรือข่าวสารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นค่อนข้างจะเป็นการภายในหรือใจก็ไม่ทราบ จึงดูเงียบเชียบเหลือเกิน

รัฐมนตรีประจำป, โขขาสสน, คงให้คำตอบได้แน่นอน

อีอีดี เทอร์โบ